



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการพิพิธธิมุขยชนแห่งชาติ สำนักกิจการ กสม. โทร. ๑๓๘๔๑

ที่ สม ๐๐๐๒/ว ๑๙๙๕

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรักษาราชการแทนประธานกรรมการพิพิธธิมุขยชนแห่งชาติ

กราบเรียน ประธานกรรมการพิพิธธิมุขยชนแห่งชาติ

เรียน กรรมการพิพิธธิมุขยชนแห่งชาติ

- นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง
 นายสมณ พนมพร
 นางสาวอารีวรรณ จตุทอง
 นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ
 นายสุวัฒน์ เทพอาร์ักษ์
 เลขาธิการคณะกรรมการพิพิธธิมุขยชนแห่งชาติ
 ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการพิพิธธิมุขยชนแห่งชาติ (นายไสว จันทะศรี)
 ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการพิพิธธิมุขยชนแห่งชาติ (นายสรรพลสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์)
 ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการพิพิธธิมุขยชนแห่งชาติ (นายพิรัชต์ เอี่ยมพงษ์ไพบุลย์)
 ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการพิพิธธิมุขยชนแห่งชาติ (นางสาวสุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล)
 รองเลขาธิการคณะกรรมการพิพิธธิมุขยชนแห่งชาติ (นางสาวรัตญา กอบศิริกาญจน์)
 รองเลขาธิการคณะกรรมการพิพิธธิมุขยชนแห่งชาติ (นางสาวอัจฉรา ฉายากุล)
 รองเลขาธิการคณะกรรมการพิพิธธิมุขยชนแห่งชาติ (นายอัญญะรัฐ เองฉ้วน)
 ที่ปรึกษานักงานคณะกรรมการพิพิธธิมุขยชนแห่งชาติ (นางหรรษา บุญรัตน์)
 ที่ปรึกษานักงานคณะกรรมการพิพิธธิมุขยชนแห่งชาติ (นางสาวชุลีพร เดชชา)
 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการพิพิธธิมุขยชนแห่งชาติ (นายคมสรค์ เมธิกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
 ผู้อำนวยการสำนักกิจการคณะกรรมการพิพิธธิมุขยชนแห่งชาติ
 ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพิพิธธิมุขยชน
 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเคหะพิพิธธิมุขยชน
 ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์พิพิธธิมุขยชน
 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและติดตามคุ้มครองพิพิธธิมุขยชน
 ผู้อำนวยการสำนักพิพิธธิมุขยชนระหว่างประเทศ
 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
 ผู้อำนวยการสำนักนิติพิพิธธิมุขยชน
 ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ด้วยนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการพิพิธธิมุขยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการพิพิธธิมุขยชนแห่งชาติ กำหนดเดินทางไปปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการพิพิธธิมุขยชนแห่งชาติ และนางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการพิพิธธิมุขยชนแห่งชาติ เพื่อประชุมถอดบทเรียนในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิพิธธิมุขยชนแห่งชาติ

/ตามหลักการ...

ตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ณ โรงแรมอันตารา รีสอร์ท วิลลา จังหวัดภูเก็ต นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เดินทางไปปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น และนางฉัตรสุดา จันทร์ดีอิง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ติดตามภารกิจ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้กรรมการผู้มียุสสูงที่สุดซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน หากกรรมการผู้มียุสสูงที่สุดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้กรรมการผู้มียุสสูงที่สุดลำดับถัดไปซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน” ดังนั้น ในระหว่างที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เดินทางไปปฏิบัติราชการในช่วงเวลาข้างต้น นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงเป็นผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

จึงกราบเรียน/เรียน มาเพื่อ

โปรดทราบ

โปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป

Jur

(นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์)

รองเลขาธิการ รักษาาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรียน ๑๐.ทอกร/๒๖/๒.๑๖.

เพื่อทราบ, ดำเนินการ

อื่นๆ เรียนแจ้ง no line

(นายสมณ์ งามเนตร)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสื่อสารองค์กร รักษาาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน